



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศรับสมัครรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง สังกัดกองสาธารณสุข จำนวน ๓ ตำแหน่ง รวม ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕๒(๑) จึงประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและส่วนราชการ
นางกัญญ์เรศวรรค์ กุลวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๒. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและส่วนราชการ
นางวรรณุช ไพรหิรัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๓

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและส่วนราชการ
นางชนกฤษา ชินรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๙-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๓ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างดังกล่าว ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย มีมติให้ความเห็นชอบต่อไป

อนึ่ง การรับโอนครั้งนี้ ผู้ได้รับการพิจารณารับโอนได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการพิจารณาหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีได้แต่งตั้งไปแล้วต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางอติฉัตร วันไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย